

สุขภาพดีด้วย ‘เมล็ดเจีย SWIZER’ Super Food จากเม็กซิโก



เมล็ดเจีย (Chia Seed) ธัญพืชที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเม็กซิโก ถูกยกให้เป็น Super Food ที่คนทั่วโลกนิยมรับประทาน เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทำงานยุคใหม่

พ.ญ. วาริรัตน์ โขมศิริ หรือ หมอรี ผู้บริหาร นีโอ เลเซอร์ คลินิก และเจ้าของแบรนด์ ‘SWIZER’ กล่าวว่า “ตัวเองเป็นคนรักสุขภาพมาก อยากอายุยืน จะบอกทุกคนที่รู้จักว่าจะอยู่ถึง 90 ปีเป็นอย่างน้อย เพราะฉะนั้นเราเลยต้องหันมาดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี แต่ด้วยหน้าที่การงานที่บางครั้งก็ไม่มีเวลามาทานอาหารคลีนทุกมื้อ แต่สำหรับเมล็ดเจียนั้นสามารถทานได้ง่าย และยังมีสรรพคุณครบถ้วน หมอเองทานทุกวัน และอีกอย่างก็ราคาจับต้องได้ เข้าถึงทุกคน และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงาน ณ ปัจจุบันด้วย”

SWIZER เป็นตัวแทนโดยตรงเจ้าแรกที่นำเข้าเมล็ดเจียจากประเทศเม็กซิโก ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของเมล็ดเจีย ที่ถือว่าเป็นแหล่งของเมล็ดเจียที่ดีที่สุด เพราะดินที่เม็กซิโกเป็นดินที่ปลูกเมล็ดเจียแล้วให้คุณค่าของกรดไขมันโอเมก้า 3 สูงสุด รวมถึง อากาศและปริมาณน้ำฝนที่เม็กซิโกก็ไม่เหมือนที่ไหนในโลก จึงทำให้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดเจียจะแห้งเองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องควบคุมความชื้นในการทำให้แห้งเหมือนประเทศอื่นๆ และเราก็คัดเลือกแต่เมล็ดเจียที่โตเต็มที่แล้วเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีโยอาหารและโปรตีน มากกว่าเมล็ดเจียปกติ มีคุณสมบัติเป็นทั้ง Super Food และ Super Seed ที่อัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากมาย จึงมั่นใจได้ในคุณภาพจากแหล่งผลิตแท้ของโลก

แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ นางเอกสาวคนสวย ตัวแทนของคนยุคใหม่ ที่ชอบออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ ด้วยการทานเมล็ดเจียมาโดยตลอด กล่าวว่า “ถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพ แพนเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้ว จะขาดไม่ได้เลย และที่สำคัญก็จะเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อย่างเมล็ดเจียแพนก็ทานมานานแล้ว เพราะนอกจากจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังทานง่าย ใส่กับอะไรก็อร่อย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราที่บางวันต้องเร่งรีบไปทำงาน ไม่มีเวลามาจัดเตรียมอาหาร”

เมล็ดเจีย SWIZER มีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ ใน เดอะมอลล์, ฟู้ดแลนด์, แม็กซ์แวลู, อีฟแอนด์บอย, วัตสัน และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ดูรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับเมล็ดเจียได้ที่ www.swizerstore.com และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Swizersuperfood สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้ที่ โทร. 084-330-4444